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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยวิสามัญท่ี 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
******************************** 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมนึก จันทร์หอม ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก จันทร์หอม 
2 นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น เอกภาค จันทรา 
3 นายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น สุทธิพร สุภา 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นางบัวคำ อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ อะกะเรือน 
6 นายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย ชัยวงค์ 
7 นายธเนศ วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธเนศ วิริยะ 
8 นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล ธรรมรงค์ 
9 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 

10 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ ปัญจะเรือง 
11 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา มะลิแก้ว 
12 นายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสดิ์ สุกิน 
13 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 
14 นายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก คำเรือน 
15 นายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์ สุก๋า 
16 นางดวงดาว เขื่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว เขื่อนแก้ว 
17 นายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล จำรัสคีรีไพร 
18 นายธนัญชัย จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย จำรัสคีรีไพร 
19 นายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล สมแสง 
20 นายสี รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี รัตนธรรม 
21 นายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล รินแก้ว 
22 นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อาจหาญ จตุรพรไพร 
23 นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อภิสิทธิ์ ชลธารพนา 
24 นายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑5 อธิป ภัทรบรรพต 

 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายมณเทียร สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ มณเทียร สมร 
- - - - 
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รายช่ือผู้ขาดประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ รัตนธรรม 
2 นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ 
3 นายนิคม ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม ปิ่นหอม 
4 นางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์ ใจแปง 
6 นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จิรภัทร ศรีใจ 
7 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
8 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ อรพิน ดวงต๋า 
9 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์ ศรีสนอง 

 
รายช่ือผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
 นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
 ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 24 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ 

1. นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ลากิจ 
 ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้อง
ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นเข้านั ่งตามที ่ซึ ่งได้จัดไว้  ต่อจากนั้นได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม 
พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น     
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
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   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม 
สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี ้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที ่ 2 ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 2                
วัน พฤหัสบดี ที ่ 30 เดือน กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554           
ได้มหีนังสือเรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 มีกำหนดระยะเวลา 
15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2564 และมีเรื่องที่ทางสภาของเราจะต้องพิจารณากันอยู่หลายเรื่อง
ด้วยกัน ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามท่ี
ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้ว  ปรากฏว่ามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ 

1. นายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ลากิจ 
เมื ่อสมาชิกจำนวน 24 ท่าน มาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภา                   
สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน 2564 เป็นการต่อไป 
เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดได้ครับ เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงต๋า 
   นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
ขออนุญาตชี้แจงกอ่นนะคะ จะไม่ใช่เป็นรายละเอียดต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานะคะ แต่จะเป็นการขอกัน
เงินอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ หากกล่าวว่าเป็นรายละเอียดต่อจากประชุมครั้งก่อนจะถือว่า เป็นการตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำการกันเงินงบประมาณทันทีนะคะ ขออนุญาตชี้แจง ก่อนว่าวันนี้จะเป็น
วาระขอกันเงินเลยในญัตติที่หนึ่ง  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน        
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 4)            
พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที ่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน             
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน             
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 52 โครงการ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ลำดับที่ 1 โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าพื้นที่เกษตร หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก 
งบประมาณ 363,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 2 โครงการ ต่อเติมศาลาฌาปนสถาน หมู ่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ งบประมาณ 
686,000.00 บาท  
  ลำดับที่ 3 โครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 
752,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 4 โครงการ เมรุหนองบัวคำ หมู่ 5 บ้านลาน งบประมาณ 942,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 5 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันป่ายาง หมู่ 6 บ้านหัวนา  
งบประมาณ 86,000.00 บาท  
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  ลำดับที่ 6 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหัวนา งบประมาณ 
282,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 7 โครงการ เมรุห้วยจะนุ หมู่ 7 บ้านสวนชา งบประมาณ 942,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 8 โครงการ ซื ้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั ้ง หมู ่ 8 บ้ านหนองบัว งบประมาณ 
450,000.00 บาท  
  ลำดับที ่ 9 โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั ้งเตาเผาขยะ หมู ่ 8 บ้านหนองบัว 
งบประมาณ 290,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 10 โครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ 14 บ้านขอบด้ง 
งบประมาณ 515,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 11 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ 
งบประมาณ 584,000.00 บาท  
  ลำดับที่ 12 โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านเด่นชัย 
งบประมาณ 224,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 13 โครงการ ก่อสร้างอาคารกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณ 
700,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 14 โครงการ ซื้อดินลูกรัง งบประมาณ 100,000.00 บาท 
  ลำด ับท ี ่  15 โครงการ ปร ับปร ุงห ้องทำงานสำน ักปล ัดและกองช ่าง งบประมาณ 
251,392.00 บาท  
  ลำดับที่ 16 โครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง         
(กองช่าง) งบประมาณ 66,000.00 บาท 
  ลำดับที ่  17 โครงการ ซ ื ้อเคร ื ่องสำรองไฟ จำนวน 9 ต ัว (กองช ่าง) งบประมาณ  
22,500.00 บาท 
  ลำดับที่ 18 โครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง 
(กองช่าง) งบประมาณ 8,600.00 บาท 
  ลำดับที่ 19 โครงการ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) งบประมาณ 15,900.00 บาท 
  ลำดับที่ 20 โครงการ เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) งบประมาณ 4,590.00 บาท 
  ลำดับที่ 21 โครงการ เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 7 ตัว (กองช่าง) งบประมาณ 11,830.00 บาท 
  ลำดับที ่ 22 โครงการ ตู ้เอกสาร 2 บานเลื ่อน จำนวน 2 ตู ้ (กองช่าง) งบประมาณ 
6,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 23 โครงการ เครื่องฟองอากาศ จำนวน 15 ตัว (ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น) งบประมาณ 133,500.00 บาท 
  ลำดับที่ 24 โครงการ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 
งบประมาณ 24,500.00 บาท  
  ลำดับที่ 25 โครงการ ล้อวัดระยะ จำนวน 2 อัน (กองช่าง) งบประมาณ 15,000.00 บาท  
  ลำดับที่ 26 โครงการ เทปวัดระยะ จำนวน 22 อัน (กองช่าง) งบประมาณ 8,600.00 บาท 
  ลำดับที่ 27 โครงการ เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) 
งบประมาณ 15,000.00 บาท  
  ลำดับที่ 28 โครงการ สว่านไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) งบประมาณ 9,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 29 โครงการ เครื่องปรับอากาศ 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด)  
งบประมาณ 196,800.00 บาท  
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  ลำดับที่ 30 โครงการ เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)  
งบประมาณ 71,400.00 บาท  
  ลำดับที่ 31 โครงการ เครื่องวัดความดัน สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง (งานสาธารณสุข) 
งบประมาณ 16,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 32 โครงการ เครื ่องวัดความดันในเลือด จำนวน 3 เครื ่อง (งานสาธารณสุข) 
งบประมาณ 10,500.00 บาท 
  ลำด ับท ี ่  33 โครงการ เคร ื ่องว ัดความด ันข ้อม ือ สำหร ับเด ็ก จำนวน 1 เคร ื ่อง                           
(งานสาธารณสุข) งบประมาณ 2,500.00 บาท  
  ลำดับที ่  34 โครงการ เคร ื ่องวัดออกซิเจนในเล ือด (ปลายนิ ้ว) จำนวน 3 เคร ื ่อง                       
(งานสาธารณสุข) งบประมาณ 12,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 35 โครงการ เฝือกลม ชุด 6 ชิ้น จำนวน 1 ชุด (งานสาธารณสุข) งบประมาณ 
9,500.00 บาท 
  ลำดับที ่ 36 โครงการ ชุดช่วยหายใจโดยการบีบแอมบู (สำหรับผู ้ใหญ่) จำนวน 1 ชุด        
(งานสาธารณสุข) งบประมาณ 3,500.00 บาท  
  ลำดับที ่ 37 โครงการ ชุดช่วยหายใจโดยการบีบแอมบู (สำหรับเด็ก) จำนวน 1 ชุด          
(งานสาธารณสุข) งบประมาณ 3,500.00 บาท 
  ลำดับที่ 38 โครงการฮาร์ดคอล่า จำนวน 2 ชิ้น (งานสาธารณสุข) งบประมาณ 2,600.00 บาท 
  ลำดับที่ 39 โครงการ ชุดบอร์ด จำนวน 2 ชุด (งานสาธารณสุข) งบประมาณ 6,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 40 โครงการ กล้องติดตั ้งภายในรถกู ้ช ีพ จำนวน 1 ชุด (งานสาธารณสุข) 
งบประมาณ 11,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 41 โครงการ เล ื ่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื ่อง (งานป้องกันฯ) งบประมาณ 
28,000.00 บาท  
  ลำดับที่ 42 โครงการ เครื่องรับส่งวิทยุสื ่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดถือ 5 วัตต์ จำนวน          
15 เครื่อง (งานป้องกันฯ) งบประมาณ 180,000.00 บาท  
  ลำดับที ่ 43 โครงการ วิทยุสื ่อสาร ชนิดประจำที ่ (เครื ่องแม่เบส) จำนวน 1 เครื ่อง           
(งานป้องกันฯ) งบประมาณ 27,000.00 บาท  
  ลำดับที ่ 44 โครงการ เครื ่องพ่นละอองฝอย ULV แบบสะพายหลัง แบตเตอรี ่ (โบโด)              
ขนาด 16 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (งานสาธารณสุข) งบประมาณ 10,000 บาท  
  ลำดับที่ 45 โครงการ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง (งานสาธารณสุข) งบประมาณ 
236,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 46 โครงการ ป้ายสัญญาณไฟจราจร พร้อมชื ่อหน่ วยงาน จำนวน 3 ป้าย                    
(งานป้องกันฯ) งบประมาณ 45,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 47 โครงการ รถมอเตอร์ไซต์ 300 ซีซี ขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 
(งานป้องกันฯ) งบประมาณ 200,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 48 โครงการ พัดลมติดผนัง ขนาดไม่เกิน 25 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง (สำนักปลัด) 
งบประมาณ 45,000.00 บาท ใช้ประจำที่อาคารอเนกประสงค์หรือโรงยิม 
  ลำดับที ่ 49 โครงการ เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื ่อง             
(สำนักปลัด) งบประมาณ 66,000.00 บาท 
  ลำดับที ่ 50 โครงการ เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื ่อง            
(กองคลัง) งบประมาณ 44,000.00 บาท 
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  ลำดับที่ 51 โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
(กองคลัง) งบประมาณ 22,000.00 บาท 
  ลำดับที่ 52 โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
(กองการศึกษาฯ) งบประมาณ 22,000.00 บาท 
  รวมงบประมาณที่ขอกันรวมทั้งหมด 8,778,712.00 บาท จำนวน 52 โครงการ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน       
และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ลำดับที่ 1 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,025,000.00 บาท  
  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น งบประมาณ 1,025,000.00 บาท จำนวน 1 โครงการ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน          
และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561       
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  ลำดับที ่ 1 โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื ้นที ่ตำบลม่อนปิ ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย 
2,601,750.00 บาท  
  ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขอขยาย
เวลาเบิกจ่าย 583,000 บาท 
  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น งบประมาณ 3,184,750.00 บาท จำนวน 2 โครงการ 
 

   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับรายละเอียดที่ชี้แจงมานั้นก็เป็น
รายละเอียดงบประมาณที่จะต้องกันเงินในการประชุมครั้งนี้ครับ จากรายละเอียดคำชี้แจงที่กล่าวมา มีสมาชิก
ท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13      
ขออนุญาตสอบถามครับ ในส่วนของการอนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,025,000.00 บาท 
รายละเอียดส่วนนี้เป็นรายละเอียดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ใช่หรือไม่ครับ ขอคำอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงต๋า 
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   นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะคะ ปี พ.ศ. 2561 เป็นห้วข้อเรื่องเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่าย ประเด็นของรถนั้น
อยู่ในข้อบัญญัติปี 2564 จะอยู่ในเล่มรายละเอียดที่สภาได้อนุมัติไปตั้งแต่แรกของปี 2564 แต่รายละเอียด
ระบุไว้ว่าปี 2561 คือระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งการประชุมครั้งก่อนได้ตกไป 2 โครงการ คือ โครงการของ
รถบรรทุก (ด ีเซล) ขนาด 1 ต ัน ข ับเคล ื ่อน 4 ล ้อ แบบดับเบ ิ ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
1,025,000.00 บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติในข้อบัญญัติปี 2564 ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการจัดซื้อ           
และโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที ่ตำบลม่อนปิ ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย 2,601,750.00 บาท           
ซึ่งเป็นข้อบัญญัติการขอใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายของปี 2563 จึงต้องใช้รายละเอียดว่าขอขยาย เพราะว่าปี 2563     
กันเงินมาหนึ่งปีแล้ว จึงต้องทำการขอขยายจากสภาไปปี 2565 อีกหนึ่งปี ขอบคุณค่ะ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับรายละเอียดที่ชี้แจงมานั้นก็เป็น
รายละเอียดงบประมาณที่จะต้องกันเงินในการประชุมครั้งนี้ครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13      
ประเด็นของรถบรรทุก (ดีเซล) จะหมายความว่าเป็นโครงการของปี 2564 แต่จะยกตัวอย่างระเบียบการกัน
เงินของปี 2561 เกี่ยวกับระเบียบการกันเงินของปี 2561 มาเพ่ือขอกันเงินเพื่อจัดซื้อรถของปี 2564           
และก็ขอขยายระยะเวลาสำหรับโครงการกล้อง CCTV ของตำบลม่อนปิ่น มีเพียงเท่านี้ที่กระผมข้องใจและ
อยากสอบถามหารือเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือ
เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 14 ขออนุญาต
ประธานสภานะครับ ขออนุญาตสอบถามเรียนสอบถามท่านประธานเรื่องของการอนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 
2564 เรื่องโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย 2,601,750.00 บาท 
กระผมได้ปรึกษาหารือไปเมื่อครั้งก่อนเรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV ว่าควบคุมทั้งตำบลม่อนปิ่นหรือไม่ 
เพราะว่าพื้นที่หมู่บ้านของกระผมก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ดังที่เป็นข่าวทั้งเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติด
หรือการลักลอบเข้าเมือง หากมกีารควบคุมดูแลถึงพ้ืนที่หมู่บ้านของกระผมก็จะเป็นการดีนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงต๋า 
   นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
การขอขยายเบิกเงินโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพ้ืนที่ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย 2,601,750.00 
บาท จะเก่ียวเนื่องกับการที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่แรกแล้ว และมีการกำหนดจุดติดตั้งการใช้งานตรงจุดใด
ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่สมาชิกสภาได้อนุมัติไป ไม่สามารถจัดทำเพิ่มเติมหรือแก้ไขนอกเนื่องจากการรายงาน
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การประชุมไม่ได้นะคะ เพราะว่าจะเป็นหลักฐานของการจัดซื้อจัดจ้างและของหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบที่จะ
เข้ามาตรวจสอบว่าตรงจุดที่กำหนดไว้หรือไม่ตามท่ีสภาได้อนุมัติไป ขอบคุณค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมเรื่องข้อสอบถามประเด็น
เรื ่องโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที ่ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย 2,601,750.00 บาท         
สืบเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วได้ใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนของกล้องวงจรปิด CCTV นำมาป้องกันและแก้ไขปัญหา
เรื ่องโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของพี ่น้องประชาชนตำบลม่อนปิ่น เมื ่อครั ้งนั ้นก็ได้
ปรึกษาหารือกันว่าจะให้ติดตั้งอยู่กับถนนสายหลักในเบื้องต้น ตั้งแต่พื้นที่ด้านบนลงมายังพื้นที่ด้านล่าง และ
เนื่องจากการจัดทำการขออนุมัติเพราะตอนนี้ควบคุมด้วยกระทรวง ICT ในการขออนุญาตในเรื่องของการขอ
อนุญาตดำเนินการมีขั้นตอนเช่นเดียวกับงานก่อสร้าง จึงมีผลกระทบสืบเนื่องทำให้ดำเนินการต่าง ๆ ติดขัด
ดำเนินการไม่ทันกรณีของกล้องวงจรปิด CCTV จึงต้องทำการขยายเวลาเบิกจ่ายเหมือนโครงการก่อสร้าง
เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของโครงการรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,025,000.00 บาท 
เมื่อการประชุมครั้งก่อนการประชุมร่างแผนพัฒนาครั้งนั้น กระผมได้เสนอเรื่องของครุภัณฑ์ทดแทนทางสมาชิก
สภาก็ได้ร่วมกันพิจารณา การประชุมครั้งนั้นได้เสนอเป็นรถโฟวิล 4 ประตู แทนและได้จัดทำงบประมาณของปี 
2564 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องขอกันเงินไว้ ขออธิบายเพียงเท่านี้เพราะ
เรื่องของรถไม่ได้ทำการจัดซื้อหรือจัดหาใหม่แต่อย่างใด เป็นโครงการเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแหง่นี้
เรียบร้อยแล้ว เพียงเพราะดำเนินการไม่ทันเหมือนกับโครงการก่อสร้างก็เท่านั้น จึงต้องขออนุมัติกันเงินและขอ
ขยายระยะเวลาในการดำเนินงานก็เท่านั้น สำหรับประเด็นโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลม่อน
ปิ่น ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 14 ได้สอบถามกระผมขอเสนอแนะ หากท่านต้องการกล้องวงจรปิด CCTV ในพ้ืนที่ขอ
ท่านกระผมขอเสนอให้นำเรื ่องเข้าประชาคมในหมู่บ้าน และขอให้โครงการกล้องวงจรปิดอยู่อันดับต้น ๆ 
เพื่อให้แสดงว่าหมู่บ้านขอบด้งมีความต้องการใช้งานจริง ๆ จึงนำมาเข้าประชาคมและจัดทำไว้ในแผนพัฒนา  
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ในส่วนของประเด็นในวันนี้เป็นส่วนของการขอขยาย
การใช้เงินให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะมีการที่ได้ทำการหารือจากสภาแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อการประชุมครั้งนั้น 
กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ 

นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ขออนุญาตสอบถามประเด็น
เรื ่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 52 โครงการ “ลำดับที่ 14 โครงการ ซื้อดินลูกรัง 
งบประมาณ 100,000.00 บาท” ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ว่านำไปใช้ในส่วนใดหรือหมู่บ้านใดนะครับ      
จึงอยากเรียนสอบถามว่าจะนำไปใช้งานในส่วนใด ด้านใด ขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง  
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นายนภนัย จันทะการ , ผู้อำนวยการกองช่าง 

กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตประธานสภาครับ ขออนุญาตตอบประเด็น
โครงการซื้อดินลูกรัง งบประมาณ 100,000.00 บาท นำมาใช้ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น พื้นที่ใดต้องการหรือ
พื้นที่ถนนทางการเกษตรเกิดการชํารุดก็สามารถนำไปใช้งานได้ หากจะทำการเจาะจงหมู่บ้านใดไปก็อาจจะไม่
เพียงพอต่อหมู่บ้านนั้น จึงทำการจัดซื้อไว้เผื่อมีความต้องการ แต่มีปริมาณไม่มากประมาณ 500 คิว เพ่ือนำมา
บรรเทาหากมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ขอบคุณครับ 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง    

 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6     
ขออนุญาตสอบถามประเด็นเรื่องของดินลูกรัง สามารถนำดินลูกรังไปลงพ้ืนที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อข้างรางระบาย
น้ำพื้นที่หมู่ 6 ได้หรือไม่ เพราะตอนนี้มีการถมดินและเกิดดินทรุดตัว จึงต้องขอดินลูกรังในงบประมาณส่วนนี้
ไปช่วยเหลือด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของดินลูกรัง 
เรียนให้ทราบว่าไม่ได้เป็นของหมู่บ้านโดยเฉพาะ หากตรงส่วนไหนที่เดือดร้อนยกตัวอย่างบ้านป่าฮ้ิน ที่ทำเรื่อง
ของเสนอมาก็ต้องจัดส่งเพื่อนำไปแก้ไขให้กับหมู่บ้านนั้น และที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หมู่ที่ 6 ได้กล่าวมาก็สามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้นำไปแก้ไขปัญหา นำไปบรรเทาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น
หมู่บ้านใดที่ต้องการสามารถเสนอเรื่องขอใช้งานการได้ เพราะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของหมู่บ้านใดสามารถของใช้
งานได้หากมีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าการเกษตรหรือมีพื้นที่ที่ต้องการรับการบรรเทาสามารถทำเรื่อง
ขอเสนอเข้ามาได้เพ่ือใช้ในการบรรเทาไปก่อน ขออนุญาตตอบเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสากล ธรรมรงค์ 

นายสากล ธรรมรงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 กระผมอยากให้ฝ่ายบริหาร
ช่วยติดตามผู้รับเหมานำรถไปเกลี่ยดินที่เหลือที่คลองส่งน้ำ เพราะชาวบ้านได้ฝากถามว่าพื้นที่หมู่บ้านทำไม
เกลี่ยดินให้ แต่ทำไมพ้ืนที่คลองส่งน้ำไม่เกลี่ยดินให้ จึงอยากฝากให้คณะผู้บริหารช่วยติดตามงาน ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 
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 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ขออนุญาตสอบถามครับ 
เรื่องของดินลูกรังนายกเกริ่นว่าจะนำไปให้หมู่ที่ 8 ใช่หรือไม่ครับ เมื่อการประชุมครั้งก่อนนายกเกริ่นขึ้นมา
เช่นนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 14 ประเด็นเรื ่อง 
โครงการ ซื้อดินลูกรัง งบประมาณ 100,000.00 บาท กระผมก็อยากให้นำขึ้นไปบนดอยหรือพื้นที่หมู่บ้าน
ด้านบนด้วยนะครับ เพราะว่าครั้งก่อนหมู่ที่ 14 ก็เสียโอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ หากครั้งนี้สามารถนำขึ้น
ไปได้ก็อยากจะเสนอให้นำขึ้นไปเพื่อบรรเทาด้วยครับ เพราะอยากนำไปถมที่ดินบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับ 
และอีกประเด็นหนึ่งเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV เมื่อสักครู่ท่านรองปลัดกล่าวมาว่าให้นำไปบรรจุในแผนหมู่บ้าน 
กระผมตรวจสอบแผนพัฒนาของแต่ละหมู ่บ้านแล้วก็ไม่เห็นมีบรรจุไว้นะครับ กระผมคิดว่า น่าจะเป็น
แผนพัฒนาของหมู่บ้านมากกว่านะครับ หากเป็นแผนพัฒนาตำบลกระผมอยากให้ผู้บริหารทำให้ควบคุมทั้ง
ตำบลม่อนปิ่นนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 อยากขอทำความเข้าใจนะครับ  
ประเด็นเรื่องโครงการซื้อดินลูกรังไม่เกี่ยวกับหินคลุกนะครับ สมาชิกอย่าสับสนในประเด็นนี้นะครับ เพราะว่า
หินคลุกจะเป็นของหมู่บ้านที่ร้องขอโดยตรงเป็นของหมู่บ้านนั้น ๆ สำหรับดินลูกรังสามารถมาขอได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพราะเปรียบเสมือนของส่วนรวมที่สามารถเสนอขอนำไปใช้งานได้ อยากให้สมาชิก
ทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ ประเด็นหินคลุกคือการสำรวจแล้วนำไปลงให้หมู่บ้านนั้น ๆ 
ประเด็นดินลูกรังคือสามารถเข้ามาเสนอขอได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เลย ขอบคุณครับ   
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์  

นายวิชัย ชัยวงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 สำหรับประเด็นดินลูกรังเมื่อ
การประชุมครั้งก่อนท่านนายกเกริ่นว่าจะนำไปลงหมู่ที่ 2 ซอย 8 เชื่อมซอยโรงสีสมคิด เพราะว่าได้หินคลุก
แล้วแต่การนำหินคลุกไปลงนั้นหินและดินก็จะหายไป เพราะว่าถนนไม่สามารถรองรับได้ ท่านนายกได้รับคำกับ
ชาวบ้านและสมาชิกว่าจะนำดินลูกรังไปลงก่อนจึงจะตามด้วยหินคลุกนะครับ ขอให้ท่านนายกช่วยทำความ
เข้าใจชัดเจนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
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  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของดินลูกรังกับเรื่องของ
หินคลุกไม่ใช่ประเด็นเดียวกันนะครับ ประเด็นหินคลุกคือหินคลุก ประเด็นดินลูกรังคือดินลูกรัง ประเด็นของ
หมู่ที่ 2 คือต้องทำการปูพื้นดินลูกรังก่อนการนำหินคลุกไปลงนะครับ เส้นทางสายนี้เป็นทางเชื่อมระยะทาง
กระผมไม่แน่ใจตัดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ถนนเส้นเดิมนะครับ แล้วจึงขอดินลูกรังนำไปปูพื้นก่อนนำหินคลุกไปลง        
ส่วนหินคลุกจะนำไปลงพ้ืนที่ใดอยู่ที่อำนาจหน้าที่ของท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านนั้น หลักการของการทำงานก็ได้
แจ้งไปประมาณนี้ จึงให้นำเรื่องของดินลูกรังนำไปลงหมู่ที่ 2 ซอย 8 เชื่อมกับโรงสีสมคิด ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่
เพ่ือรองรับพื้นถนนไปก่อนครับ จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านทราบประมาณนี้ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  กรณีเรื่องของการกันเงินงบประมาณ        
มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารืออีกหรือไม่ สำหรับโครงการที่จะต้องกันเงินในวันนี้ เรียนเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามจะทำการขอมติที่ประชุมในเรื่องของการขออนุมัติงบประมาณ 
สำหรับส่วนที่จะทำการขออนุมัติงบประมาณมีอยู่ 2 ประเด็น คือ 
 ประเด็นที่ 1 คือการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ 
  โครงการที ่ 1 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  กรณีมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน            
            จำนวน 52 โครงการ งบประมาณอยู่ที่ 8,778,712.00 บาท  
  โครงการที่ 2 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ    
    จำนวน 1 คัน งบประมาณอยู่ที ่1,025,000.00 บาท  
 ประเด็นที่ 2 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ  
  โครงการที่ 1 โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย   
           งบประมาณอยู่ที่ 2,601,750.00 บาท  
  โครงการที ่ 2 โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย         
            ขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณอยู่ที่ 583,000 บาท 
 หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือจะทำการขอมติที่ประชุม ในเรื่องของการขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ 

  โครงการที ่ 1 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  กรณีมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน            
จำนวน 52 โครงการ งบประมาณอยู่ที่ 8,778,712.00 บาท  
  โครงการที่ 2 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน งบประมาณอยู่ที่ 1,025,000.00 บาท  

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 8,778,712.00 บาท 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    24   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,025,000.00 บาท 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    24   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ต่อมาการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือจะทำการขอมติ
ที่ประชุม ในเรื่องการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ 
 โครงการที่ 1 โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ 
2,601,750.00 บาท  
 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขอขยายเวลา
เบิกจ่าย งบประมาณ 583,000 บาท 

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่           
ตำบลม่อนปิ่น ขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ 2,601,750.00 บาท  

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    24   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบให้ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างระบบประปาสำหรับงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ 583,000 บาท 

  ด้วยคะแนนเสียง 
-  เห็นชอบ    24   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
-  งดออกเสียง      -   เสียง 

 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พักรับประทานอาหารกลางวันก่อน       
และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย เรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   - 12.00 น. 
………………………………………………………………………………………….. 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญท่ี 2 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 2  
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน 2564 
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   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เริ ่มการประชุมสภาองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน 2564 
ในช่วงบ่าย เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม ่

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม ่
    5.2 ญัตติที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
     5.2.7 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เรียนเชิญคณะผู้บริหารกล่าวรายละเอียดคำชี้แจงของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)            
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.2.7 ญัตติเสนอเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนา
คือการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากการจัดประชาคมของแต่ละหมู่บ้านนำมาบรรจุไว้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เล่มนี ้ ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นและคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ซึ่งได้ผ่านกระบวนการเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว จึงนำเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้เพ่ือให้สมาชิกได้ทำการ
รับรองเรื ่องของการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของตำบลม่อนปิ่น       
จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดโครงการของหมู่บ้านของท่านสมาชิก  
ว่ามีการตกหล่นหรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดคำชี้แจ้งว่าถูกต้องตามที่ได้ประชาคมหารือกับหมู่บ้านของท่าน
หรือไม่ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดข้อมูลตกหล่นหรือรายละเอียดไม่ครบถ้วนจะได้ทำการแก้ไข เพราะหากจะให้กลา่ว
รายละเอียดทั้งเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อาจจะต้องให้ระยะเวลาในการดำเนินการ
กล่าวรายละเอียดมากพอสมควร จึงอยากขอความกรุณาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านช่วยตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการของหมู่บ้านของท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอความกรุณาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านช่วยตรวจสอบรายละเอียดโครงการของหมู่บ้านของท่านด้วยนะครับ หากมีปัญหาเกิดขึ ้นหรือมี
รายละเอียดข้อความที่ตกหล่นประการใดให้ทำการชี้แจงบอกกล่าวในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ได้เลยครับ 
หรือมีสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ดำเนินการเป็นเช่นไรเสนอได้ครับ หรือจะให้คณะผู้บริหารกล่าวรายละเอียด
ทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้านในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน
เห็นควรเป็นเช่นไรครับ เพราะว่าเรื่องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจสอบมากพอสมควร ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจสอบต่าง ๆ 
ได้ทำการตรวจสอบมาหลากหลายขั้นตอนแล้ว และการนำมาพิจารณาในครั้งนี้ก็เป็นการนำมาตรวจสอบ
ขั้นตอนสุดท้าย หากสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่านเห็นควรว่าให้อ่านกล่าวรายละเอียดทั ้งหมดของ                
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ก็สามารถดำเนินการตามความต้องการได้ครับ แต่จะต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนานในการที่จะกล่าวรายละเอียดให้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับ แต่หากสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านตรวจสอบโครงการของแต่ละหมู่บ้านท่านด้วยตนเองก็จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเร็วกว่า
การกล่าวรายละเอียดทั ้งหมดนะครับ ท่านสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่านมีความเห็นเป็นเช่นไรครับ              
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 
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 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   

กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 กระผมมีความคิดเห็นว่า
ให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านตรวจสอบโครงการของแต่ละหมู่บ้านท่านด้วยตนเอง ก็จะใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาดำเนินการที่เร็วกว่านะครับ เพราะเรื่องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)          
ได้ทำการตรวจสอบมาหลากหลายขั้นตอนแล้ว จึงอยากเสนอให้ตรวจสอบด้วยตนเองครับ ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละ
หมู่บ้านจะมีประมาณ 14 - 15 โครงการ หากจะให้กล่าวรายละเอียดทั้งหมดมีมากกว่า 200 โครงการ หรือ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติมีความเห็นมากกว่าว่าให้อ่านรายละเอียดก็สามารถทำได้ครับ ท่านสมาชิกสภามี
ความเห็นเป็นเช่นไรเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 เรื่องของร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุโครงการไว้อยู่แล้ว หากอยากเพิ่มโครงการที่ 
ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เมื่อหมู่บ้านมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ได้อยู่ในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่ วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรื ่องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะไม่ได้ออกไปเข้าร่วมการประชาคมกับหมู่บ้านแล้ว 
หากมีการสอบถามว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกนำรายละเอียดมาจากแหล่งข้อมูลใด กระผมก็จะตอบได้ว่านำมา
จากการประชาคมของหมู่บ้านที่ได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับประเด็นของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15         
ได้สอบถามว่า หากไม่ได้บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถที่จะเพิ่มเติมได้
หรือไม่ หากมีการประชุมประจำเดือนหรือมีการประชุมสภาท้องถิ่นสามารถที่จะนำมาเสนอของเพิ่มเติมได้ 
เพราะเรื่องของแผนพัฒนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี  ซึ ่งการดำเนินการโครงการต่อปีจะดำเนินการ
ประมาณ 3 โครงการ หากมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่
ขอให้โครงการนั้นบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย หากจะนำมาขอการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดทำ
โครงการจะต้องมีบรรจุไว้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ หากมีข้อสอบถามว่าทำไมต้องจัดทำในช่วงนี้ 
เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่นได้สิ ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมตั้งแต่ปี          
พ.ศ. 2561 - 2565 จำนวน 5 ปี ได้สิ้นสุดลง จึงจะต้องเริ ่มดำเนินการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ปี           
พ.ศ. 2566 - 2570 หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็จะยึดตามหลักปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีบรรจุไว้ในฉบับนี้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงการเดิมจากการเข้ารับตำแหน่งของ
คณะผู้บริหารใหม่ เพื่อให้รู้ที่มาของรายละเอียดโครงการที่นำมาบรรจุและเพื่อไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ 
สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง เพราะว่ารายละเอียดโครงการมีที่มาจากการประชาคมของ
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หมู่บ้าน หากจะทำการเปลี ่ยนแปลงจะต้องนำกลับไปประชาคมใหม่ เพื ่อขอการเปลี่ยนแปลงจากพี่น้อง
ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อให้ได้รับการยินยอมจากประชาชนจึงจะนำมาเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนได้ 
ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต      

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565 มีบรรจุไว้ แต่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ไม่ได้มีการนำมาบรรจุไว้ จึงอยากจะ
สอบถามว่าจะต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ด้วยหรือไม่ เป็นกังวลหากมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่แล้วโครงการเดิมจะไม่ได้จัดทำครับ หากไม่ได้ดำเนินการจัดทำจะทำเช่นไร        
เป็นกังวลว่าจะไม่ได้ดำเนินการจัดทำก็เท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามท่ีได้ปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่มา 
แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นแผนพัฒนาที ่ใช้ระยะเวลา 5 ปี แต่จะมีแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่แยกย่อยออกไป              
เพื่อเพิ่มเติมได้อยู่ครับ อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2566 ท่านจะต้องประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566          
ของหมู่บ้านท่าน หากโครงการที่ทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยท่านสามารถนำเสนอและนำไปดำเนินการต่อได้ครับ        
แต่สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางโครงสร้างไว้รวมทั้ง 15 
หมู ่บ้านในตำบลม่อนปิ่น และจะต้องดำเนินการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ ่นทุกปี หากท่านต้องการที ่จะ
เปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนแปลงเสนอเข้ามาได้ครับ สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เป็นเพียงแผนที่ร่างโครงการสำคัญของแต่ละหมู่บ้านไว้ แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือมีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการโครงการอื่นก่อนสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ครับ เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมการพิจารณาเรื่องร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบเพื่อจะนำมาบริหารงบประมาณ เป็นร่างเพื ่อมี
รายละเอียดโครงการต่าง ๆ สำหรับใช้ในการนำมาบริหารงบประมาณ และจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่ 
เพราะเป็นช่วงที่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และหากสอบถามว่าเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นั้น            
อยู ่ที่บริบทของแต่ละหมู่บ้านว่ามีปัญหาที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนและจะขอเพิ ่มเติมเปลี ่ยนหรือไม่              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั ้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า            
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย และเมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 ตามข้อที่ 22/1 และข้อที่ 22/2 ให้เงื่อนไขเพ่ือประโยชน์สุดของประชาชนให้มีการพิจารณา ทบทวน 
เพ่ิมเติม และสามารถแก้ไขได้ เมื่อก่อนเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 3 ปี และล่าสุดเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจำนวน 5 ปี และได้มีการพิจารณา ทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละช่วงปี เพราะฉะนั้นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)           
ที่ท่านได้ทำการพิจารณาเป็นฉบับเต็มที่ได้ทำการร่างเพื่อเป็นตัวอย่างไว้ และตามที่กระผมได้อ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 22/1 และข้อที่ 22/2 เพื่อประโยชน์สุดของ
ประชาชนสามารถพิจารณา ทบทวน เพ่ิมเติม และสามารถแก้ไขได้ หากโครงการใดตกหล่นก็สามารถนำเข้ามา
เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติม และแก้ไขได้ แต่เล่มหลักจะมีเพียงเล่มเดียวที่เหลือเป็นเพียงการเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ประเด็นเรื่องของ
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการของกระผมบางโครงการที่ได้มีการปรึกษาในที่ประชุมครั้งนั้นก็ไม่มี
รายละเอียดบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กระผมจึงอยากสอบถามว่าจะสามารถ
เพ่ิมเติมในการประชุมครั้งนี้ได้หรือไม่ครับ  
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามการเพ่ิมเติมร่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่กระผมได้กล่าวไป หากท่านต้องการขอเพิ่มเติมหรือขอ
เปลี่ยนแปลงจะต้องผ่านกระบวนการแรกคือการประชาคมของหมู่บ้าน หากท่านต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่านจะต้องนำไปประชาคมที่หมู่บ้านท่านก่อนเพ่ือให้เป็นหลักฐานจากประชาชนว่ายินยอม
หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ หากจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยท่านสมาชิกเพียงท่านเดียวไม่สามารถทำได้ครับ 
จะไม่เป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมท่านจะต้องทำตามข้ันตอนทำตามระเบียบที่วางไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ ์
   นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 สำหรับโครงการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 บางโครงการไม่ได้รับการบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) นะครับ 
โครงการที่ได้เสนอหารือกันกับคณะกรรมการกระผมได้เสนอในที่ประชุมอยู่หลายโครงการแต่ไม่ได้มีบรรจุไว้ใน
ร่างเล่มนี้นะครับ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างลำน้ำเหมืองกลาง คสล. ภายในหมู่บ้าน คลองสวยน้ำใสก็ไม่มีครับ 
จึงอยากสอบถามจะต้องทำเช่นไรครับ ขอบคุณครับ  
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 บางครั้งอาจจะแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน จึงต้อง
ให้ดำเนินการเป็นเรื่องของแผนพัฒนาตำบลแทนนะครับ หากเกินศักยภาพของหมู่บ้านจะต้องดำเนินการให้
เป็นเรื่องของแผนพัฒนาตำบล ประเด็นเรื่องของคลองสวยน้ำใสหมู่บ้านต้นแบบอาจจะต้องดำเนินการในเรื่อง
แผนพัฒนาตำบลนะครับ สำหรับโครงการใดที่เกินศักยภาพจะต้องนำไปเป็นแผนพัฒนาตำบล ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จากการที่ได้ตรวจสอบเรื่องของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กระผมก็เป็นกรรมการพัฒนาเรื่องของแผนพัฒนาด้วนนะครับ 
กระผมตรวจสอบดูแล้วเห็นข้อบกพร่องอยู่เรื่องต้องการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอนเมื่อครั้งการประชุม
คณะกรรมการแผนพัฒนาไมค่รอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับ หากคณะกรรมการหมู่บ้านใดเข้าร่วมก็จะครอบคลุม
ของหมู่บ้านนั้น แต่หากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าร่วมก็จะไม่ครอบคลุมนะครับ เพราะคณะกรรมการทุก
ท่านไม่สามารถรู้เรื่องของโครงการของหมู่บ้านอื่นได้ละเอียดเท่าคณะกรรมการหมู่บ้านนั้น  ข้อบกพร่องก็คือ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่ได้เข้าร่วมทั้ง 15 หมู่บ้าน กระผมขอเสนอว่าการจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นครั้งต่อไปอยากให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อความครอบคลุมและเพื่อความ
ละเอียดในการพิจารณาเรื่องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ และการจะเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องนำไปประชาคมที่หมู่บ้านท่านก่อน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วเข้าใจหลักการและเหตุผลนะครับ         
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น จะทำการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้นะครับ กระผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านเข้าใจถึงหลักการประเด็นการ
ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือ
อีกหรือไม่ หากไม่มีจะทำการขอมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ครับ 
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 สำหรับระเบียบวาระที่ 5.2.7 ญัตติเสนอเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขอมติที่ประชุมครับ 

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก       
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   ด้วยคะแนนเสียง 

-  เห็นชอบ    22    เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
-  งดออกเสียง      2    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื ่องอื่น ๆ            
เรียนเชิญท่านสากล ธรรมรงค์ 

นายสากล ธรรมรงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 กระผมให้ฝ่ายบริหาร        
ช่วยติดตามผู้รับเหมานำรถไปเกลี่ยดินที่เหลือที่คลองส่งน้ำ เพราะชาวบ้านสอบถามทำไมพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้าน 
ถึงเกลี่ยดินถมดินให้ แต่ส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำไม่เกลี่ยดินไม่ถมดินให้ จึงอยากจะสอบถามและฝากคณะ
ผู้บริหารช่วยติดตามงานให้ดำเนินการให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
  นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่อง
หินคลุกว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เพราะว่าตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูของการเก็บเกี่ยว หากทำการ
เกี่ยวข้าวแล้วรถบรรทุกหินคลุกเข้ามาทำงานพอดีจะทำให้เกิดความไม่สะดวกเกิดขึ้นนะครับ ขออนุญาต
สอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 สมาชิกทุกท่านก็จะหมด
วาระในตำแหน่งลง จึงขออนุญาตสอบถามเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของสมาชิกสภาแห่งนี้ ว่ามีรายรับรายจ่าย
เท่าไหร่มีเงินขาดเหลือหรือไม่ อยากให้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ด้วยครับ สำหรับเรื่องของโครงการของหมู่บ้านต่าง ๆ 
สมาชิกทุกท่านก็จะหมดวาระในตำแหน่งลงจึงอยากจะขอฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในช่วงการรับเลือกตั้ง อยากจะฝากให้ติดตามงาน
ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ยังค้างดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จช่วยติดตามให้ด้วย ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ 
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นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 อยากจะฝากท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถนนเส้นทางตั้งแต่บ้านหัวนาไปยังบ้านลานหญ้าขึ้นเต็มข้างทาง จึงอยากจะ
ฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้ประสานกับหน่วยงานทางหลวงชนบท เพราะว่าช่วงนี้
หญ้าขึ้นเต็มข้างทางแล้วนะครับ หากไม่มีจริงจะต้องขอแรงพี่น้องประชาชนให้มาช่วยกันตัดหญ้านะครับ           
จึงอยากจะขอให้ประสานหน่วยงานให้มาตัดด้วยตั้งแต่บ้านหัวนาถึงบ้านลานนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 อยากจะฝากเรื่องของการลง
พื้นที่ตรวจงานก่อสร้างไม่ว่าหมู่บ้านใด ขอให้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ หรือสมาชิกของแต่ละ
หมู่บ้าน เพราะมีตัวอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเช่นบ้านเวียงหวายนะครับ เกิดจากการประสานงานระหว่าง
ช่างกับผู้รับเหมาและผู้ใหญ่บ้านที่ประสานงานกันผิดพลาดนะครับ จึงอยากจะฝากว่าหากจะมีการสร้างหรือ
การดำเนินการใด ขอให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มารับทราบรับรู้ถึงการดำเนินการต่าง ๆ ด้วย ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาย
ไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ขออนุญาตท่านประธานครับ 
ใกล้ถึงช่วงระยะเวลาที่จะหมดวาระแล้ว จึงอยากจะฝากให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำช่วย
ติดตามงานโครงการที่ยังค้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จของบ้านป่าคาและทุกหมู่บ้าน เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ
ถนนเส้นหลักและไฟกิ่งข้างถนนอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามงานให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 เกี่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ประเด็นแรกเรื่องของ Model อ่างขาง เรื่องของการท่องเที่ยว ช่วงนี้มีโครงการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้มาอบรมในพ้ืนที่ จึงอยากจะฝากถามเรื่องโฮมสเตย์ของชาวบ้านว่าผู้พ้นโทษ
มีสิทธิที่จะสร้างโฮมสเตย์ได้หรือไม่ เพราะเป็นผู้ที ่เคยผ่านคดีความมาแล้วสามารถทำได้หรือไม่ในอนาคต 
เพราะว่าการท่องเที่ยวของดอยอ่างขางมีแนวโน้มว่าจะดำเนินการเปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว  เพราะว่าเคยจัดทำ
หนังสือส่งไปถึงยังท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เพราะวาผิด วัตถุประสงค์ของ
โครงการหลวงอ่างขาง จึงเกิดข้อข้องใจสำหรับการใช้สิทธิ์ในการจัดทำโฮมสเตย์ ประเด็นที่สองเรื่องของดิน
สไลด์ช่วงหน้าฝน เวลาเกิดดินสไลด์แล้วก่อนหินใหญ่ขวางทางไม่รู ้ว่าต้องทำเช่นไรนะครับ เพราะชาวบ้าน         
ก็สัญจรไปมาด้วยนะครับ ประเด็นที่สามเรื่องของน้ำเสียชาวบ้านได้ร้องเรียนมาว่าเวลามีประชุมช่วยเสนอให้
คณะผู้บริหารช่วยจัดการให้ด้วย เพราะว่าน้ำหลากน้ำเสียได้ทะลักเข้ามายังบ้านของชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน            
หากว่ามีงบประมาณใดช่วยเหลือได้อยากจะให้นำมาช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว   

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                             
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ครั้งก่อนที่ได้สำรวจเรื่อง  
คอสะพานของหมู่ที่ 6 ช่วงเวลาที่ฝนตกขอบลำน้ำได้กัดเซาะถึงขอบถนน หากไม่ประสานงานกับกรมทางหลวง
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนอาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวของดินพื้นที่
ตรงนั้นแน่นอน จึงอยากจะขอให้ซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพราะผลกระทบต่อเนื่องที่ได้รับก็คือบริเวณ
ด้านหลังบ้านของนายนพดล ทะนุบํารุง ซึ่งอยู่เชื่อมกับบริเวณตรงนั้น เวลาเกิดน้ำหลากบ้านหลังนั้นได้รับ
ผลกระทบอย่างมากเป็นลักษณะดินพังทลายลงมาค่อนข้างเยอะและกัดเซาะผนังบ้านหลังนั้น จึงอยากจะขอให้
ท่านผู้บริหาร ท่านรองปลัด ได้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาตรงนั้นเป็นการเร่งด่วน ครั้งก่อนที่ได้ทำการสำรวจน่าจะเป็น
โครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงอยากเสนอให้คณะผู้บริหารทำการประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำ
หรือกรมทางหลวงขอให้ไปสำรวจและแก้ไขให้ด้วย เพราะเป็นพ้ืนที่คอสะพานและมีความอันตรายมากจึงอยาก
ให้รีบเร่งแก้ไขปัญหา ขอบคุณค่ะ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  โครงการใดที่อยู่ระหว่างการจะเร่ง
ดำเนินการให้และหากโครงการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ต้องฝากให้กับท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ดำเนินการแทนสำหรับช่วงของการรับ
เลือกตั้ง สำหรับประเด็นเรื่องของท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 ได้ทำการหารือกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว  
และได้แจ้งให้รับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร แต่หากสิ้นสุดหน้าฝน
แล้วก็จะได้ดำเนินการว่าจะต้องทำเช่นไร ต้องใช้วิธีการนำหินไปลงหรือไม่ ได้ทำการหารือกับท่านรองปลัด
เรียบร้อยว่าควรทำเช่นไรท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะรับเรื่องและจะดำเนินการแก้ไขให้อยู่แล้ว
สำหรับหมู่ 4 สำหรับประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 เรื ่องของหินคลุก จากที่สมาชิกทุกท่านทราบว่าได้
ดำเนินการนำมาลงเป็นบางส่วนแล้ว จะได้ดำเนินการตามที่ได้มีการตกลงกันไว้และได้รีบดำเนินการติดตามงาน 
ผู้รับเหมาได้เข้ามาอธิบายถึงความล่าช้าต่าง ๆ ในการดำเนินการและก็ต้องเสียค่าปรับตามปกติตามสัญญาจ้าง
ที่ได้ลงนามไว้ในรายละเอียด สำหรับประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที่ 9 เรื่องของการประสานงาน ทุกครั้งก่อน
การลงพ้ืนที่ตรวจงานหรือปฏิบัติงานจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับเหมาจะดำเนินการเมื่อไหร่สามารถ
ลงพื้นที่ตรวจได้ว่าปฏิบัติงานถึงข้ันตอนไหน ท่านสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านสามารถดำเนินการไปตรวจสอบได้ 
ว่ามีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ตอนกลางคืนมีไฟส่องสว่างหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบและแจ้งมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้น และการลงพ้ืนที่ก่อนการดำเนินงานหรือการลง
พื้นที่ตรวจสอบก็มีหนังสือแจ้งอยู่แล้วครับ สำหรับประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที่ 11 เรื่องของถนนสายหลัก         
ได้ดำเนินการหารือกับผู้รับเหมาแล้วครับ ผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยตนเองเพราะเป็นความ
ผิดพลาดของทางผู้รับจ้างครับ สำหรับประเด็นของท่านสมาชิกหมู่ที่ 14 เกินอำนาจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจริงครับ กระผมไม่ทราบสำหรับข้อตกลงของการดำเนินโครงการตรงนั้นว่าเป็นผู้พ้นโทษสามารถมีสิทธิ์ที่
จะสร้างโฮมสเตย์ได้หรือไม่ จากการที่กระผมได้เข้าร่วมการประชุมกับโครงการหลวงอ่างขางหลายครั้ง การ
สร้างโฮมสเตย์จะเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องมานานแล้วนะครับ ซึ่งกระผมก็พึ่งทราบจากท่านสมาชิกตอนนี้ว่า         
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ผู้พ้นโทษไม่สามารถไมม่ีสิทธิ์สร้างโฮมสเตย์ได้ สำหรับเรื่องโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จะต้องไป
เชื่อมโยงกับโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ ่งจะมีกระบวนการจากการประชาคมและจะมีผู ้ประสานงานที่ได้มีการ
กำหนดไว้ในการดำเนินการอยู่ครับ ซึ่งจะมีผู้เข้าไปสำรวจความต้องการของหมู่บ้านนั้น ๆ และนำมาเสนอเพ่ือ
ดำเนินการตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นนะครับ โดยผ่านกระบวนการของโครงการร้อยใจรักษ์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลม่อนปิ่นด้วยครับ สำหรับประเด็นที่สองเรื่องของดินสไลด์ คงจะต้องใช้รถ JCB 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในการดำเนินการดันก้อนหินออกจากพื้นที่นะครับ สำหรับประเด็นที่
สามเรื่องของน้ำเสีย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการลงพื้นที่ไปสำรวจเรียบร้อยแล้วและจะเร่ง
ดำเนินการจัดการให้ครับ สำหรับประเด็นที่สองเรื่องของคอสะพานของหมู่ที่ 6 สามารถใช้งบของงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้ เพราะเหตุเกิดมาจากภัยพิบัติสามารถให้ช่างไปประเมินได้และให้ดำเนินการของ
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือเป็นปัญหาเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องให้ทำการประกาศการเกิดภัย
พิบัติก่อนและจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่หากสิ่งใดช่วยได้ อาทิเช่น ถุงยังชีพก็สามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที หากเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของถนน สะพาน ก็ต้องดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่ง 
ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงในการดำเนินการจึงต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนไป ซึ่งงบประมาณจะมีของงบประมาณ
กลางและงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ครับ ฝากอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของภาพถ่ายหากเกิดเรื่องหรือ
เกิดเหตุข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ขอความกรุณาท่านสมาชิกช่วยถ่ายภาพเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานด้วย หากองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไปสถานที่เกิดเหตุไม่ทันเหตุการณ์ ก็จะรบกวนขอข้อมูลจากท่านสมาชิกเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการรายงานผลภัยพิบัติต่อไป เพื่อให้การดำเนินการขอใช้งบประมาณในการนำมาช่วยเหลือไม่ผิด
ระเบียบการนำมาช่วยเหลือต่อไป กระผมมีเรื ่องชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งจากการที่ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น 
กระผมจึงได้ฝากการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้ท่านรองปลัดดำเนินการต่อ และสำหรับไฟส่องสว่างสีส้มได้
ทั้งหมด 70 ต้น ระยะห่างระหว่างต้น 35 เมตร ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วกับกองช่างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และฝากเรื่องให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ติดตามดำเนินงานต่อนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
  นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่
ตรวจงานกระผมคิดว่าไม่มีหนังสือแจ้งนะครับ เพราะกระผมก็ไม่ได้รับการประสานหรือแจ้งให้ทราบเหมือนกัน 
จึงอยากจะฝากให้แจ้งสมาชิกรับรู้ด้วยหากมีการลงพ้ืนที่ตรวจงานนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร 
   นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ประเด็นเรื่องของ
โครงการร้อยใจรักษ์ กระผมได้มีการประชุมกับคณะกรรมการร้อยใจรักษ์อยู่หลายครั้งแล้ว องค์กรอื่นบอกว่า
ได้รับการช่วยเหลือหลายโครงการแล้ว แต่สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นยังไม่ได้หลายโครงการ 
กระผมจึงอยากจะสอบถามว่าติดขัดที่ใดชาวบ้านก็รออยู่นะครับ เพราะที่ดำเนินการไปแล้วมีแค่ 2 โครงการ
เท่านั้น นอกนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะครับ ประเด็นที่สองเรื่องของไฟกิ่งครั้งก่อนกระผมได้ปรึกษากับ
ท่านนายกว่ามีอยู่สอบงบประมาณมีของท้องถิ่นและขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกระผมได้พูดคุยกับ
ท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านกล่าวว่าได้มา 70 ต้น และได้ปรึกษากับทางท่านนายก กระผมจึงอยากจะ



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 2 วัน พฤหัสบดี ท่ี 30 เดือน กันยายน 2564      22 

สอบถามท่านนายกว่าได้มีการวางพิกัดวางจุดที่จะนำไปลงเรียบร้อยแล้ว กระผมอยากจะสอบถามว่ายังพอมี
เหลืออีกหรือไม่ครับท่านประธาน หากยังมีไฟกิ่งที่เหลือจากการวางพิกัดหรือจะมีมาอีก กระผมจึงอยากเสนอ
ให้นำมาลงพื้นที่ท่ีกระผมเคยเสนอไปครับ เพราะมีความเสี่ยงมากทั้งรถเข้าออกและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งครับ 
กระผมจึงอยากจะเสนอให้นำไปลงพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 สืบเนื่องมาจากที่ท่านนายก
กล่าวถึงไฟกิ่งสีส้ม กระผมขออนุญาตเพ่ิมเติมไฟสีส้มของหมู่ที่ 9 ตอนนี้ดับไปแล้วครับ ชาวบ้านประชาชนถาม
ถึงว่าทำไมถึงดับไม่มาซ่อมแซม เพราะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีแสงไฟและตอนเย็นชาวบ้านได้มีการ
ออกกำลังกายกันครับ กระผมจึงอยากให้ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับ กระผมก็ได้
อธิบายให้ชาวบ้านทราบแล้วว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจะประสานงานให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นประสานงานอีกที แต่ไฟไม่ได้เสียเพียงแค่เปิดไม่ออกเพียงเท่านั้นฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ไฟสีส้มเส้นทางสนามกีฬา
หมู่ที่ 12 ไฟฟ้าดับไป ขออนุญาตสอบถามว่าจะดำเนินการติดตั้งเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องที่ท่านนายณัฏฐพล รินแก้ว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 13 ได้สอบถามเรื่องสถานะการเงิน ขอเรียนเชิญท่าน
ดวงดาว เขื่อนแก้ว ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ขออนุญาตชี้แจงเรื ่อง
สถานะการเงิน ตั้งแต่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นคนก่อนได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อ่ืน สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายที่ต้องจ่าย อาทิเช่น การซื้อของที่ระลึกให้สมาชิกที่ได้ไป
รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือของที่นำไปร่วมงานศพ เป็นต้น หากจะให้คิดจะคิดเฉพาะเงินที่เป็นรูปธรรม
และคิดที่เป็นเงินก่อนที่ดิฉันสำรองจ่ายไปรวมเป็นเงินทั้งหมด 2,200 บาท ขอบคุณค่ะ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตท่านประธาน
ปรึกษาหารือประเด็นเรื่องของการเงิน หากจะให้ท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว ขออนุญาตเอ่ยนาม รับผิดชอบเพียง
ท่านเดียวในประเด็นนี้คงไม่เหมาะสมครับ เรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายตามที่ได้มีการข้อตกลงกันไว้ภายในสภาแห่งนี้ใน
ข้อห้ามต่าง ๆ ในข้อตกลงที่ได้ทำการตกลงไว้ในเรื่องของค่าปรับหรือการที่ไม่ได้เข้าร่วมงานการประชุมต่าง ๆ 
ที่มีการตกลงว่าจะทำการปรับ แต่หลังจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นคนก่อนได้ย้ายไปปฏิบัติ
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หน้าที่ยังสถานที่อื่นก็ไม่ได้มีการปรับหรือเก็บเงินสำหรับใช้ในงานสภาแห่งนี้อีกเลย เงินจำนวน 2,200 บาท 
กระผมว่าสมาชิกทุกท่านต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับ กระผมคิดว่าไม่เหมาะสมหากจะให้คนเพียงคนเดียวมา
รับผิดชอบเงินจำนวนนี้ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น     

นายสุทธิพร สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นเดียวกับ
ท่านณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 13 ในสถานะที่กระผมเป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น การที่สภาแห่งนี้มีการประนีประนอมกันทำให้เกิดการขาด
วินัยในการรักษากฎระเบียบไป สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้มีกฎมีระเบียบการลาหรือการ        
ที่จะต้องโดนปรับเงินหากผิดกฎระเบียบต่าง ๆ แต่เพราะมีการประนีประนอมกันทำให้ไม่ได้มีการปรับเงินอีก
ต่อไป เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้นสมาชิกทุกท่านก็ต้องยอมรับและร่วมกันรับผิดชอบครับ ขอบคุณครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากการที่ท่านสมาชิกได้หารือและเป็น
กังวลเรื่องของการบริหารงานระหว่างการเลือกตั้ง กระผมคิดเห็นว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลงานต่าง ๆ จะต้องเป็นหน้าที่ของท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต่อไป จึงอยากจะฝากให้ท่านรองปลัดช่วยยืนยันกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
ในระยะเวลาการของเลือกตั้ง เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากการที่กระผมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและได้
แสดงความคิดเห็นตอบข้อสอบถามตลอดการประชุมเรื่องของงบประมาณ เรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
เรื่องอื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ฝากงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อดำเนินการต่อไปและ
ดำเนินงานที่ยังคั่งค้างที่ต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ จากระยะเวลาที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การทำงานทั้งในส่วนของคณะผู้บริหาร ส่วนของท่านสมาชิกสภา และส่วนของฝ่ายประจำ 
ทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนที่สำคัญในการสนับสนุนการกันตลอด การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในทุกตำแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะต้องทำงานร่วมกัน เพ่ือที่จะทำประชาชนตำบลม่อนปิ่นเกิดความพึงพอใจ
และได้รับการแก้ไขปัญหา ทั้งจากการที่ท่านสมาชิกรับเรื่องมาจากพ่ีน้องประชาชนด้วยตนเองและทั้งการรับฟัง
จากการประชุมสภาร่วมกันทั้ง 15 หมู่บ้าน หากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านมองการทำงานของกระผม
จากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกท่าน หลากหลายเรื่องที่มีการปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากการ
ประชุมสภาได้แก้ไขปัญหาและได้ร่วมพัฒนากับทุกท่าน กระผมต้องขอขอบคุณและขอชมเชยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพราะฉะนั้นเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ยังคงค้างดำเนินการ บางเรื่อง
กระผมไม่จำเป็นต้องพูดหรือต้องอธิบาย เพราะโดยหลักการแล้วทุกท่านเข้าใจตรงกันในเรื ่องของการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของกระผม ร่วมไปถึงการขับเคลื่อนของการพัฒนาท้องถิ่นโครงการต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้
ฝากผ่านทางท่านประธานสภามายังกระผม กระผมก็จะดำเนินการเรื่องที่ทุกท่านเป็นกังวลให้เร็วที่สุดและ    
รีบดำเนินการให้ไวที่สุด ตลอดระยะเวลาการร่วมปฏิบัติหน้าที่มาสิ่งใดที่ได้คลาดเคลื่อนหรือสิ่งที่กระผมได้
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กระทำผิดไปก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ แตเ่จตนาของกระผมคือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตำบลม่อนปิ่น
อย่างต่อเนื่อง แต่การทำงานกับคนหมู่มากก็ต้องมีเรื่องของระเบียบวินัยมากำกับในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น
ทุกเรื่องท่ีได้ร่วมกันหารือในที่ประชุม หากไม่ได้ข้อยุติหรือข้อตกลงในที่ประชุมปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านก็ไม่ได้
รับการแก้ไขและไม่ได้รับการพัฒนา ถือว่าได้ทั้งเรียนรู้และได้ทั้งประสบการณ์ทั้งเรื่องของระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น เรียนรู้ในเรื่องของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและท้องถิ่นตำบลม่อนปิ่นไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้น
กระผมเชื่อว่าความรู้ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมงานกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นจะเป็นอานิสงส์ทั้งหมู่บ้านของท่านและตำบลม่อนปิ่นได้รับรู้และได้รับการร่วมแก้ปัญหาว่า
การอยู่ร่วมกันในตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้มีทั้งระเบียบและกฎกติกาที่ไม่สามารถทำได้โดยไม่มีกฎกติกาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะบางเรื่องก็ต้องรอการดำเนินทั้งในเรื่องของระเบียบขั้นตอนในการดำเนินการ จากการที่
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ฝากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ไว้ให้กระผมรับช่วงดำเนินการต่อจาก
สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมก็จะรีบดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่จำกัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
และจะทำให้ได้มากที่สุดด้วยความสามารถของกระผม ขอขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว  

นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 ขออนุญาตท่านประธาน
ประเด็นเรื่องการเงินของสภาแห่งนี้กระผมคิดว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องการเงินของสภาแห่งนี้จากที่ได้หารือ
กับสมาชิกทุกท่านได้ขอสรุปว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจึงอยากให้สมาชิกทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึก
ของสมาชิกทุกท่าน เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 1  
 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่1 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1      
การทำงานสมาชิกทุกท่านเข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและตำบลม่อนปิ่น กระผมเป็น
สมาชิกหมู่ท่ี 1 แต่ว่าการทำงานกระผมมองการพัฒนาทั้งตำบลครับ บางครั้งการทำงานก็อาจจะถูกใจบ้างและ
ไม่ถูกใจบ้างในการทำเพื่อชาวบ้าน แต่กระผมก็ทำดีที่สุดเพื่อพัฒนาหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็รับรู้ครับ 
สำหรับความคิดของกระผมการร่วมงานกับสมาชิกทุกท่านไม่มีอะไรมาก ร่วมงานอยากเต็มความสามารถที่สุด
เท่าท่ีกระผมมีครับ ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  เรียนเชิญท่านบัวคำ อะกะเรือน         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 1 

นางบัวคำ อะกะเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบัวคำ อะกะเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู ่ที ่ 1        
จากการที่ได้รับตำแหน่งมาก็เป็นระยะเวลา 8 ปี และถือว่าอาวุโสที่สุด ณ ที่ประชุมสภาแห่งนี้ก็อยากจะฝากว่า 
หากสมัยหน้าสมาชิกท่านใดยังได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ ดิฉันก็อยากจะฝากว่าอย่าได้เอนเอียงหรือไม่เที่ยงตรง
ขอให้ซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าชื่นชมยินดี ขอบคุณค่ะ 
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  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านธเนศ วิริยะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 2 
 นายธเนศ วิริยะ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่2 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายธเนศ วิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 จากการ
ดำรงตำแหน่งในสภาแห่งนี้อาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นมากสักเท่าไหร่ แต่การปฏิบัติหน้าที่การทำงานใน
หมู่บ้านก็ทำอย่างสุดความสามารถครับ สำหรับการทำงานกับสมาชิกทุกท่านก็ขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่
มอบให้กันครับ ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 2 
 นายวิชัย ชัยวงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่2 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายวิชัย ชัยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 2 จากการที่
ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กับทางสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 8 ปี 
ซึ่งเป็นสมัยที่ยาวนานทำให้เกิดความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกัน หากยังได้รับโอกาสหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ความตั้งใจในการทำงานของสมาชิกทุกท่านก็ทำเพื่อตำบลม่อนปิ่นให้พัฒนาขึ้นไป จึงฝากไว้ ความสามัคคีเป็น
สิ่งที่ควรจะคำนึงไว้เป็นหลัก ขอบคุณครับ  
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ ่นอำเภอฝาง และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา                  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 3 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น       
ต้องกล่าวขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น 2 ท่าน รวมไปถึงท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันมาทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งทำงานร่วมกับ
ผู้บริหารงานกิจการสภาในหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน ซึ่งทุกท่านมีความตั้งใจมีทั้งการโต้ตอบในการหารือ
หาทางแก้ไขร่วมกัน แต่พอออกจากห้องประชุมทุกท่านก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรซึ่งกันและกัน หากยังได้รับโอกาส
หรือไม่ก็ตามผลงานที่มอบให้หมู่บ้านประชาชนก็ยังเป็นที่ประจักษ์อยู่ หากยังได้รับโอกาสก็ขอให้ปฏิบัติหนา้ที่
เพื่อประชาชนอย่างเติมความสามารถเพื่อพัฒนาตำบลม่อนปิ่นต่อไปครับ สำหรับกระผมต้องขอขอบพระคุณ
ทุกท่านและขออภัยหากได้ทำผิดพลาดทั้งกาย วาจา ใจกับสมาชิกท่านใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสากล ธรรมรงค์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
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นายสากล ธรรมรงค์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 เมื่อมีการพิจารณาครั้งใด
กระผมก็ได้ยกมือยินยอมสำหรับโครงการต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาของตำบลม่อนปิ่นรู้สึกยินดีและภมูิใจ 
กระผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
 นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้เข้ามา
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ กระผมถือว่าทุกท่านมีอุดมการณ์ในการพัฒนาร่วมกัน 
ซึ่งการทำงานจะแต่งต่างจากของกรมการปกครอง ซึ่งของสมาชิกสภาเป็นกรมส่งเสริมทุกด้านของการพัฒนา
ตำบลม่อนปิ่น กระผมชื่นชมอุดมการณ์การพัฒนาของทุกท่านที่มีต่อประชาชนทั้งสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการประจำทุกท่าน หากไม่มีใจรักในการทำงานก็คงไม่สู้ทนมาถึงทุกวันนี้ สำหรับกระผม
ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมาขอให้ทุกท่านได้รับโอกาสในการเป็นสมาชิกสภาอีกครั้ง ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ 

 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6     
ดิฉันรู้สึกดีที่ชาวบ้านได้เลือกให้มาเป็นตัวแทนในสภาแห่งนี้ การทำงานที่ผ่านมาเป็นการปรึกษาหารือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เป็นการหารือกันแบบพี่น้อง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาตำบลม่อนปิ่น 
หากได้รับโอกาสอีกครั้งของให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาไม่ใช่แค่หมู่บ้านของตน แต่ขอให้พัฒนาทั้งตำบลทุก
หมู่บ้านร่วมกัน ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที ่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว               
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                              
ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ดิฉันเข้ามาปฏิบัติงานก็
เพราะมีใจรักในการพัฒนาเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะคิดเช่นกันทั้งการทำงานในลักษณะของจิตอาสา เรื่องของการ
พัฒนาขุมชน ดิฉันรู้สึกดีใจกับการร่วมงานกับทุกท่านซึ่งต่างด้วยอายุ ความคิด บุคลิกเฉพาะบุคคล คำพูด 
รวมถึงลักษณะต่าง ๆ ที่ต่างกันไปแต่ต้องมีความรัก หากว่ามีความรักซึ่งกันและกันการทำงานการพัฒนา ก็จะ
เป็นไปด้วยความดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ 
 นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
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 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 กระผมรู้สึกยินดีกับการทำงาน
ร่วมกับสมาชิกทุกท่านทั้ง 15 หมู่บ้าน การได้รับเกียรติมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านเป็นตัวแทนของประชาชน
การได้ทำงานจุดนี้เป็นการทำงานเพ่ือส่วนรวมทั้งตำบลไม่ได้ทำเพ่ือส่วนตัวจึงรู้สึกยินดีขอบคุณทุกท่านมากครับ 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8    
   นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 8 ระยะเวลที่ได้รับ
ตำแหน่งมากระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านเป็นเหมือนกับการทำงานร่วมกับพี่น้อง มีทั้งความรัก 
ความสามัคคีร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน กระผมรู้สึกยิ่งดีที่ได้ร่วมทำงาน
กับทุกท่านได้ร่วมพัฒนาตำบลม่อนปิ่นด้วยกัน ซึ่งทุกท่านมีการพัฒนาหมู่บ้านท่านและร่วมกันพัฒนาตำบลนี้ 
ขอให้ทุกท่านได้รับโอกาสในการเข้ามาพัฒนาตำบลม่อนปิ่นอีกครั้ง ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 

นายสมนึก คำเรือน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 9  ขอขอบคุณทางคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานกันมาตลอดระยะเวลา 
8 ปี กระผมรู้สึกภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนตำบลม่อนปิ่นที่ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น สิ่งไหนที่
กระผมไม่ทราบก็ได้รับรู้รับทราบในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำไปก็เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนตำบลม่อนปิ่น สิ่งใดที่กระผมได้กระทำผิดไปต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

นายวีระศักดิ์ สุก๋า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายวีระศักดิ์ สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 จากการปฏิบัติงานมาใน
ระยะเวลาที่ผ่านมากระผมได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านบ้านม่วงชุม กระผมรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ร่วมพัฒนา
ตำบลม่อนปิ่นไปพร้อมกับทุกท่าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงชุม 
สิ่งที่กระผมได้กระทำผิดไปต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านดวงดาว เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

นางดวงดาว เขื่อนแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
ดิฉันนางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 ตลอดระยะเวลา 8 ปี           
ที่ได้ร่วมทำงานกับสมาชิกทุกท่านมา ดิฉันรู้สึกยินดีและตั้งใจทำงานในตำแหน่งนี้มากเพ่ือชาวบ้านในตำบลม่อน
ปิ่นมิใช่แค่บ้านม่วงชุมเพียงหมู่บ้านเดียว สิ่งใดที่ผ่านมาหากดิฉันได้กระทำผิดไปด้วยวาจาหรือการกระทำสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันดิฉันต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 

นายไพศาล จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ระยะเวลาที่ได้ทำงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เรื ่องของการทำงานร่วมกันก็ค่อนข้างดีมีความรวดเร็วในนาม
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกกระผมเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อการติดตามและดำเนินการของโครงการใน
หมู่บ้านและภาพรวมของตำบล หวังว่าทุกท่านจะได้รับโอกาสในการเข้ามาพัฒนาครั้งต่อไปขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านธนัญชัย จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 

นายธนัญชัย จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่11 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายธนัญชัย จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 กระผมรู้สึกอยากจะ
ขออภัยสมาชิกทุกท่าน หากกระผมได้กระทำผิดไปต่อทุกท่าน ขอให้สมาชิกทุกท่านเป็นเหมือนพี่น้องมีอะไรก็
ให้ปรึกษาหารือกันเหมือนเดิม กระผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 

 นายศรีนวล สมแสง , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 ตลอดระยะเวลาที่ได้
ร่วมงานกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านทำให้รู้ถึงลักษณะนิสัยใจคอซึ่ง
กันและกัน กระผมก็รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับทุกท่าน จากนี้ไปหากสมาชิกท่านใดได้ลงสมัคร
เลือกตั้งกระผมก็ขอให้ทุกท่านสมหวังในการเลือกตั้งและขอให้มีความสุขทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 

 นายเอกภาค จันทรา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทำงานรวมกันมา 8 ปี กระผมรู้สึกมีความสุขในการทำงานร่วมกับสมาชิกทุกท่าน 
บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดั ่งใจอาจจะขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื ่องธรรมดาของการทำงานร่วมกันนะครับ 
กระผมรู้สึกดีใจอย่างน้อยก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้น พัฒนาทางด้านการเข้าสังคม พัฒนาเรื่องของข้อกฎหมาย 
รวมถึงระเบียบและการนำไปใช้งาน สุดท้ายกระผมขอให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านขอบคุณครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสี รัตนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 

 นายสี รัตนธรรม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสี รัตนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 13 สำหรับโครงการต่าง ๆ           
หากสมาชิกท่านใดได้รับโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง ขอให้ช่วยติดตามโครงการไม่ใช่แค่หมู่บ้านของท่าน
แต่ขอให้ติดตามท้ังตำบลม่อนปิ่น กระผมขอขอบคุณครับ  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 2 วัน พฤหัสบดี ท่ี 30 เดือน กันยายน 2564      29 

 
นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่พี่น้องบ้านเด่นชัยได้เลือกกระผมเข้ามาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เป็นตัวแทนตำบลม่อนปิ่น 
ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไปจากการพัฒนาร่วมกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ บางครั้งงานที่ต้องการอาจจะไม่ถูกใจบางท่านไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหรือการปรึกษาหารือ
บางครั้งอาจจะมีการขัดแย้งบ้าง แต่กระผมกระทำด้วยหัวใจ หากกระผมได้กระทำผิดต่อท่านสมาชิกสภา          
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทำให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจกระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว ต้องขออภัยจาก
ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

 นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 กระผมรู้สึกดีใจที่ได้
ร่วมงานกับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บางครั้งการสื่อสานของกระผม
ก็อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับ หากมีโอกาสกระผมก็อยากจะเข้ามาร่วมงานกับทุกท่านอีกครั้ง 
สุดท้ายนี้หากกระผมได้กระทำผิดต่อทุกท่านก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

 นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 กระผมรู้สึกดีใจที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่าน กระผมอยากจะฝากเรื่องของโครงการต่าง ๆ ไว้กับหัวหน้าส่วนราชการช่วยติดตามงานต่อ
จากสมาชิกทุกท่านด้วย กระผมรู้สึกดีใจและขอบคุณมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญเรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 กระผมรู้สึกเช่นเดียวกับ
สมาชิกทุกท่าน กระผมมีความภาคภูมิใจในการได้ร่วมพัฒนาร่วมงานกับทุกท่านในการพัฒนาทั้งตำบลม่อนปิ่น 
บางครั้งสมาชิกสภาอาจจะเข้มงวดในเรื่องของการทำงาน เพราะว่าสมาชิกทุกท่านมีความรู้เฉพาะด้านที่ไม่
เหมือนกัน แต่จะทำให้เกิดการพัฒนาและมีการตรวจสอบเพ่ือให้ดีในเจริญยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้หากกระผมได้กระทำ
ผิดต่อทุกท่านก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและขอให้ทุกท่านโชคดี ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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  นางแสงเทียน สังขวรรณ , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับดิฉันเหมือนกับการมา
หาประสบการณ์ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำในการทำงาน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในสิ่งดี ๆ ที่มอบให้กัน ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีมีแต่
ความสุขทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนิคม ปิ่นหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายนิคม ปิ่นหอม , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายนิคม ปิ่นหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มี
โอกาสมาร่วมงานกับทุกท่าน สำหรับการทำงานที่ผ่านมาด้วยบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอาจจะทำให้
ทุกท่านเกิดการขุ่นข้องหมองใจกระผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านร่วมพัฒนาทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลม่อนปิ่น ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สุดท้ายกระผมขอให้
ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีความสุขความเจริญในหน้าที่
การงานทุกท่านและขอให้มีความสุขทุกคนครับ ขอฝากโครงการที่ยังต้องดำเนินการไว้กับท่านรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
  นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                       
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับกระผมการได้รับเกียรติจากการ
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งท่านและกระผมเป็นสิ่งที่หน้ายินดีที่ได้มาร่วมกันพัฒนา ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมามีที่เรื่องที่ต้องใช้ความสามารถของแต่ละท่าน งานอาจจะยากมีความซับซ้อนทั้งด้านภาษา ภูมิประเทศ 
ร่วมไปถึงการประสานงานทั ้งภาครัฐและเอกชน ได้ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ         
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านในช่วงที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีท้ังระบบการทำงานเดิมและระบบ
การทำงานแบบให้ กระผมเชื่อว่าทุกท่านต้องเจอคำถามจากประชาชนในหมู่บ้านของท่านเรื่องของการพัฒนา
ทั้งการขอให้ดำเนินการ และขอความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่สุดท้ายการทำงานของเราทุกคนมีอดมการณ์
เดียวกันคือการทำให้ตำบลม่อนปิ่นมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป และให้ประชาชนมีความสุขมีการอำนวยความสะดวก
ที่ค่อนข้างครอบถ้วนทั้งด้านสวัสดิการของรัฐ ด้านสาธารณสุข ด้านการช่วยเหลืองายกู้ชีพกู้ภัย กระผมเชื่อว่า
ทุกท่านที่อยู่ ณ ห้องประชุมแห่งนี้ มีอุดมการณ์เดียวกันในการพัฒนาชุมชนตำบลม่อนปิ่น พัฒนาประชาชนใน
ตำบลม่อนปิ่น กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหารือกันมาตลอด 8 ปี เมื่อนำความ
คิดเห็นต่าง ๆ มารวมกันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในทุกด้าน กระผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ 
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เรียนเชิญท่านจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน               
ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอบคุณทุกท่านที่
ได้รับเกียรติร่วมปฏิบัติงานกับทุกท่าน รู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน มีหลายท่านสอบถามว่า
ทำไมไม่โอนย้ายไปทำงานที ่อื ่น สำหรับดิฉันแล้วการทำงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้                
ได้มีมิตรภาพมีความผูกพันธ์กับบุคคล สถานที่ ดีใจที่ได้อยู่ทำงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ 
การทำงานร่วมกับสมาชิกก็ยินดีและเป็นเกียรตอิย่างยิ่ง ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ   

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกร ชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน            
กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต้องขอขอบคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านรองนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และทุกท่านที่ได้
ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนตัวของกระผมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน กระผมมีความผูกพันกับสมาชิกทุกท่าน             
ทั้งเรื่องของการทำงาน เรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนกระผมไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็ยังมีความผูกพันทั้งบุคคลและ
สถานที่ สำหรับกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันกระผมรู้สึกยินดีและดีใจ ขอบคุณทุกท่านครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับการพัฒนาอาจจะความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  
ที่ต่างกันออกไป แต่ก็หาข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาได้สมบูรณ์แบบ ทุกท่านจะเห็นว่าทุกการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ข้าราชการมีความแตกต่างกันไป ท่านจะเห็นถึงการทำงานบางครั้งการทำงานอาจจะเกิดการ
ผิดพลาด ทำไมถึงทำไม่ได้ ทำไมถึงปฏิบัติเช่นนั้น เพราะการทำมีทั้งกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
กระผมมองว่าตำบลแห่งนี้ยังต้องมีการพัฒนาอีกมากมายและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบระเบียบการ
ทำงานอาจจะเปลี่ยนแปลง บุคคลอาจจะเกิดการโยกย้าย ทั้งการทำงานภายในและภายนอก แต่ก็ต้องมี
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน และการบังคับใช้ในการทำงาน การนำกฎระเบียบไปใช้กับการบริหารงบประมาณ 
พ้ืนที่ในตำบลม่อนปิ่นมีความหลากหลายกระผมถึงต้องรับฟังทุกท่าน ชาวบ้านที่ร้องเรียนมาหรือต้องลงพ้ืนที่ไป
เพื่อสำรวจความต้องการของชาวบ้านตำบลม่อนปิ่น ในส่วนของการทำงานที่กระผมได้กล่าวไปกระผมต้อง
ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา 
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่น เพราะทุกท่านไม่
สามารถที่จะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง จึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกัน เสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหากฎระเบียบการทำงานต่าง ๆ สุดท้ายนี ้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน           
คณะผู้บริหารทุกคน ขอบคุณทุกท่านมากครับ 
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ขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกของสมาชิกทุกท่านที่ได้กล่าวมา การร่วมงานกันใน
ระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาส่วนตัวกระผมนั้น ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ไว้วางใจให้
กระผมมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งกระผมก็ได้ทำสุดความสามารถของ
กระผมเรียบร้อยแล้ว หากกระผมได้กระทำผิดต่อท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทำให้
เกิดการขุ่นข้องหมองใจทั้งการปรึกษาหารือ การหาข้อยุติของการหารือแก้ไขปัญหา หรือคำพูดต่าง ๆ ที่อาจจะ
ทำให้ทุกท่านต้องเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความขุ่นข้องหมองใจ กระผมต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย          
เพราะการประชุมสภาท้องถิ่นนั้นมีกฎระเบียบในการขอการอนุมัติหรือการขอมติการพิจารณาของการประชุม
สภาท้องถิ่นอยู่ หากไม่มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็คงไม่มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขกับการนำไป
พัฒนาชุมชนอย่างแน่นอน สำหรับกระผมต้องขอขอบคุณท่านนายก รองนายก เลขานุการนายก คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้างเหมา รวมไปถึงขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิน่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ หากไม่มีทุกท่าน 
ทุกฝ่าย ทุกตำแหน่งหน้าที่การงานก็คงไม่สามารถพัฒนาได้ดีถึงเพียงนี้ กระผมยินดีและดีใจที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน
ร่วมกับทุกท่าน ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อสอบถามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเข้ามา ทางคณะผู้บริหาร  
ก็ได้ตอบครบทุกคำถามแล้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 
เดือนกันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว และเรื่องที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นที่เสนอในการประชุมสภาแห่งนี้ ก็ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะได้นำไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และเพื่อให้การพัฒนาภายในตำบลม่อนปิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเพื่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านเดินทาง
กลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ กระผมขออนุญาตปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 2 วันพฤหัสบดี ที ่ 30 เดือนกันยายน 2564 ไว้เพียงเท่านี้           
ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ  
 
 
 

ปิดการประชุม   -   16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

                            (นายสุทธิพร สุภา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 


